



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน สยามรัฐ	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สถาพร อารักษ์วาทะ มุลนิธิเพื่อผู้บริโภค แฉลงข่าว ผลทดสอบไซบูทรามิน-ฟลูออกซิทีน ในอาหารเสริมลดน้ำหนักสั่งซื้อจากช้อปปิ้งออนไลน์ ว่า จากงานวิจัย พบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพราะเชื่อถือโฆษณาที่จูงใจและมีผู้แนะนำเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับ 2 คือ การเห็นเครื่องหมาย อย. โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีแหล่งข้อมูลที่จะสามารถตรวจสอบโฆษณาได้ อย.จึงควรเปิดให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงคลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาการถูกลอกจากโฆษณา นอกจากนี้ ยังได้สำรวจข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย. พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตรวจพบสารไซบูทรามินและฟลูออกซิทีน ทั้ง 6 ผลิตภัณฑ์ยังขายในร้านค้าออนไลน์ โดยเฉพาะยี่ห้อ Lyn</p> <p>ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องให้ตลาดออนไลน์นำสินค้าออกจากตลาดออนไลน์โดยทันที และต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนจำหน่ายทุกรายการว่าผิดกฎหมายหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นบัญชีดำของ อย.หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือไม่ รวมทั้งรับคืนสินค้าผิดกฎหมายทุกรายการที่ผู้บริโภคซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้</p>
มติชน สยามรัฐ ไทยรัฐ แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แฉลงผลการตรวจสอบเนื้อหารายการและโฆษณาที่ผิดกฎหมายว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการโฆษณาผิดกฎหมายผ่านทีวีภาคพื้นดิน ทีวีดาวเทียมพบ 13 สถานี สื่อวิทยุพบ 6 กรณี ส่วนเว็บไซต์พบการกระทำความผิดเพิ่ม 50 URL กสทช.ได้แจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนำข้อมูลลงแล้ว ทั้งนี้ กสทช.มีแนวคิดที่จะร่วมมือกับอย.ขยายการตรวจสอบไปยังภูมิภาค โดยเฉพาะเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชน และจะประสานกับสำนักงานสาขาและอย.เพิ่มการดำเนินการในส่วนสื่อออนไลน์</p> <p>ด้าน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่พบยังเป็นอาหารและเครื่องสำอาง โดยโฆษณาว่ามีความสามารถในการบรรเทาโรค บำรุงผิว ผม เล็บ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ รักษาฝ้า กระ ฯลฯ ส่วนสื่อออนไลน์ยังคงมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่โฆษณาสรรพคุณเกินจริง และการขายยาทำแท้ง ถือเป็นความผิด ขายนอกสถานที่ขายและขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ พบว่าประชาชนยังเข้าใจตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการตรวจสอบเลข อย. โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของอย. LINE @FDATHAI และสายด่วน อย. 1556</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12 พร้อมด้วย นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง และ นพ.นิรันดร์ จันทรตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง ร่วมแถลงข่าว การออกตรวจและเรียกเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมผิดกฎหมายจาก 16 ร้านค้า โดยเฉพาะเครื่องสำอางเมจิก สกิน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Lyn พบเครื่องสำอางผิดกฎหมาย 19 รายการ 3,512 กล่อง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย 2 รายการ 167 กล่อง รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิเรศ คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ. สิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.สิงห์บุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก อย. ตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง บริษัท ครีมเมอร์พลาส จำกัด ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และอีกกว่า 60 แห่ง เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ค. เป็นต้นมา มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนส.ค. 2561 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค</p>
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คมชัดลึก	<p>ขยะพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 มิ.ย. กรมฯ จะลงพื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และ จ.บุรีรัมย์ เพื่อจัดการจัดการขยะ เนื่องจากการคัดกรองความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ ในปีงบประมาณ 2559 ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ใน จ.กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี พบคนทำอาชีพดังกล่าว 607 ราย ได้รับความเสี่ยงจากการคัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แยกชยะอิลีเกททรอนิกส์ มีผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับความเสี่ยง 5 อันดับแรก คือ ปวดเมื่อย เจ็บเล็กน้อย หลังจากทำงาน บาดเจ็บเล็กน้อย ความเครียดในการทำงานเล็กน้อย ปวด/ชาตามตัวหรืออวัยวะบางส่วนหลังปฏิบัติงาน</p> <p>น.ส.สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิธิธรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้คำสั่ง คสช. ที่ 4/2559 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญคือ ให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ซึ่งมีผลต่อการอนุญาตประกอบกิจการด้านเชื้อเพลิงพลังงาน ตลอดจนการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105 ในส่วนของโรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล และกิจการโรงงานลำดับที่ 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วโดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (โรงงานรีไซเคิล) พบว่ามีผลต่อการกระจายตัวของโรงงานคัดแยกชยะและนำเข้าชยะอิลีเกททรอนิกส์ในหลายพื้นที่ ขณะนี้กำลังรวบรวมจำนวนโรงงานคัดแยกชยะ และโรงงานรีไซเคิลชยะ โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อตรวจสอบเป็นรายพื้นที่ รายอำเภอว่ามีโรงงานลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเท่าไร</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า เดลินิวส์</p>	<p>ปัญหานมโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์จิตร ประธานสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ชี้แจงกรณีร.ร.ไพฑูริย์ศึกษาพบปัญหานมโรงเรียนมีลักษณะขุ่นข้นเป็นก้อนคล้ายนมบูด ได้ตรวจสอบกระบวนการผลิตจนถึงการขนส่ง พบว่านมไม่ได้เสียจากกระบวนการผลิต แต่มาจากเครื่องซีลกล่องนมทำงานไม่สมบูรณ์ เบื้องต้นได้สั่งให้เรียกคืนนมทั้งหมดจาก 12 โรงเรียน เพื่อนำมาทำลายทิ้งทันที</p> <p>ด้าน ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อย. ระบุว่า อย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ร.ร.ไพฑูริย์ศึกษาและโรงงานผลิตนมยี่ห้อที่พบปัญหา เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. คาดว่าจะทราบผลในเร็วๆ นี้ ส่วนกรณีที่ก.เกษตรฯ ส่งตัวอย่างนมลืดยี่ห้อที่เป็นปัญหามาให้ตรวจนั้น ได้ส่งต่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว คาดว่าทราบผลเร็วๆ นี้เช่นกัน</p>
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p>	<p>สิทธิสวัสดิการข้าราชการป่วยมะเร็ง</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีกรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ที่จำกัดการใช้ยารักษามะเร็ง ทำให้การใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดต้องสำรองจ่ายไปก่อน หรือบางรายการไม่สามารถเบิกได้ โดย พลตรีหญิงพุลศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ เรียกร้องให้ภาครัฐคำนึงถึงการรักษาที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นหลัก ไม่ใช่การคำนึงถึงเรื่องงบประมาณเป็นสำคัญ เพราะอาจตัดโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย การออกประกาศนี้เป็นการลดรอนสิทธิผู้ป่วย รัฐควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณสาธารณสุขให้เพียงพอกับความต้องการการรักษาของประชาชน เนื่องจากอัตราการเกิดโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี หรืออาจมีการจัดตั้งกองทุนโรคมะเร็งเหมือนกองทุนโรคเอดส์ และควรมีการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบถูกต้องตามหลักนิยมของวิชาชีพแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในด้านสุขภาพและชีวิต</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ระบบบัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความ โดยนพ.วิชัย โชควิวัฒน์ เปรียบเทียบระบบบัตรทองของไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่ามีความแตกต่างกัน โดย 1.ระบบญี่ปุ่นเป็นแบบประกัน แต่ของไทยส่วนใหญ่เป็นระบบจากเงินภาษี ยกเว้นประกันสังคม 2.ญี่ปุ่นใช้การจ่ายตามการให้บริการทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ของไทยใช้แบบเหมาจ่ายรายหัว ทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า 3.ญี่ปุ่นมีแยกหลายระบบย่อย แต่ไทยมี 3 กองทุนใหญ่ คือ สวัสดิการข้าราชการ บัตรทอง และประกันสังคม โดยการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ญี่ปุ่นจะพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลเป็นหลัก แต่บัตรทองของไทยจะพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าและความสามารถในการรับงบประมาณด้วย จึงเป็นระบบที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>นโยบายคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.กำหนดเป้าหมายจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 6,500 ทีม เริ่มตั้งแต่ปี 2559-2569 ปี 2561 จะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยมีคลินิกหมอครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 783 ทีมจากเป้าหมาย 845 ทีม จากการศึกษาวิจัยประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต พบว่า นโยบายมีความคุ้มค่า โดยระยะ 10 ปี อาจต้องใช้งบประมาณ 50,000 ล้านบาท แต่ผลลัพธ์ได้มีมูลค่า 227,570 ล้านบาท และจากการศึกษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การรับรู้ของประชาชนด้วยแบบสอบถามออนไลน์ในกลุ่มตัวอย่าง 423 คน พบว่าร้อยละ 89.6 รู้จักคลินิกหมอครอบครัว และร้อยละ 92.4 ต้องการคลินิกหมอครอบครัว
มติชน สำนักข่าวไทย	<p>โรคกดทับเส้นประสาทข้อมือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือเกิดจากพังผืดบริเวณข้อมือทางด้านฝ่ามือที่หนาตัวแล้วกดทับเส้นประสาท ทำให้เกิดการอักเสบเมื่อใช้งานข้อมืออย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน จะมีอาการชา ปวดแสบปวดร้อนบริเวณฝ่ามือกับนิ้วมือ โดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ และอาจรู้สึกเหมือนถูกไฟชอร์ตเป็นบางครั้ง มักมีอาการตอนกลางคืน หรือหลังตื่นนอน เมื่อได้ขยับหรือสะบัดมือจะรู้สึกดีขึ้น อาการจะชัดเจนมากขึ้นหลังจากทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวข้อมือเป็นเวลานาน โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายในช่วงอายุ 35-40 ปี เพราะเป็นวัยทำงาน</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การรักษา มี 2 วิธี คือ 1.การรักษาโดยไม่ผ่าตัด ใช้เพื่อก่อนตามข้อมือ กินยาแก้ปวด แก้อักเสบ ฉีดยาสเตียรอยด์ 2.การรักษาด้วยการผ่าตัด เมื่อรักษาด้วยยาไม่ได้ผล หรือมีอาการรุนแรง กล้ามเนื้อฝ่อ สำหรับการป้องกัน ทำได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ใช้งานมือและข้อมือด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดการเสียดสีและลดการกระตุ้นเส้นเอ็นไม่ให้ตึงตัว พักมือเป็นระยะ โดยยืด ตัด และหมุนมือกับข้อมือ ควรปรับท่าทางของร่างกายโดยไม่ห่อไหล่ไปข้างหน้า หลีกเลี่ยงการนอนทับมือ</p>
มติชน	<p>ใบอนุญาตปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. เตือนว่า การซื้อ-ขายใบอนุญาตเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และอาจเป็นอันตรายกับผู้รับบริการ หากตรวจพบการกระทำผิด สถาบันที่ขายใบอนุญาตจะถูกขึ้นบัญชีในการขอรับรองหลักสูตรครั้งใหม่ และเพิกถอนรายชื่อหลักสูตรที่รับรองไปแล้ว รวมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย หากมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมด้วยจะมีความผิดทั้งทางวินัยและอาญา สำหรับหมอนวดที่นำใบอนุญาตปลอมมาขึ้นทะเบียนจะไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียน กรณีมีรายชื่อนี้จะถูกลบชื่อออกจากระบบ และได้รับโทษทางกฎหมาย</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน	<p>ลดใช้ถุงพลาสติกใน รพ.</p> <p>-กล่าวชื่นชม นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ที่ให้รพ.ในสังกัดทั้ง 30 แห่ง ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย และให้ผู้ป้อนำถุงผ้าหรือถุงใส่ของมาจากบ้านเพื่อมารับยาแทน เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก และช่วยลดงบประมาณการใช้พลาสติกของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละปีใช้ถุงใส่ยากว่า 9 ล้านใบ</p>
โฆษณาใน Line Today	<p>แอบอ้างขายอาหารเสริม</p> <p>-พบการโฆษณาขายอาหารเสริม โดยใช้โลโก้ใกล้เคียงกับตรากระทรวง และให้ข้อมูลโดยอ้างชื่อ นพ.เจตพล พิทักษ์สถาพร ผอ.ศูนย์การแพทย์เชิงวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีอยู่จริง</p>
เดลินิวส์	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าครั้งล่าสุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย และในการแจกจ่ายวัคซีนตั้งแต่ 21 พ.ค.2561 มีผู้ได้รับแล้ว 1,369 ราย</p>

